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   Viðtakandi

Deild (Ráðhúss) Skóla og frístundasvið
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   Sendandi

Fyrirtæki/stofnun

Nafn

Kennitala:

Tegund skjals Tölvupóstur
Efnisorð
Eldri skjalalykill

Fyrir Borgarráð

Er flokkað eftir eldri 
skjalalykli í 
skjalasafni.

Já Nei
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Sæl 

Meðfylgjandi tillaga áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins frá 12. september er hér með send skóla- og 
frístundaráði til meðferðar. Borgarráði skulu berast upplýsingar um vinnslu málsins um leið og þær 
berast. Sömuleiðis skal upplýsa borgarráð ef ófyrirsjáanlegar tafir verða á vinnslu málsins. 

Kveðja, 
Ólöf Magnúsdóttir 
Skrifstofa borgarstjórnar 
Ráðhús Reykjavíkur 
s. 411 4703 
olof.magnusdottir@reykjavik.is 
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Flokkur fólksins leggur til að farið verði kerfisbundið yfir viðbrögð grunnskóla Reykjavíkur 
gagnvart einelti með það að markmiði að kanna a) hvernig skólar sinna forvörnum og b) hver 
viðbrögð skólanna eru komi kvörtun um einelti. 
Markmiðið með kerfisbundinni yfirferð sem þessari er einnig að samræma hvorutveggja eftir 
því sem þurfa þykir þannig að allir skólar standi nokkurn veginn jafnfætis bæði hvað varðar 
forvarnir, viðbragðsáætlun og úrvinnsluferli. Flokkur fólksins leggur til að athugað verði 
sérstaklega hvort skólar í Reykjavík hafi þau verkfæri tiltæk og aðferðir, bæði almenn og 
sértæk til að geta tekið á móti og unnið með kvörtunarmál um einelti af öllum stærðargráðum 
með faglegum og skilvirkum hætti. Kanna þarf eftirfarandi sérstaklega: Er 
tilkynningareyðublað á heimasíðu? Er viðbragðsáætlun á heimasíðu? Er lýsing á úrvinnslu 
ferli kvörtunarmála aðgengileg á heimasíðu? Er upplýsingar á heimasíðu skólans hverjir sitja 
í eineltisteymi skólans? Er skýrt á heimasíðu hverjir taka við eineltiskvörtunum?


